



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี ได้ดำเนินการสอบแข่งขัน (รอบแรก ภาค ก และภาค ข) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี ไปเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ค) ตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (รายละเอียดตาม ภาคผนวก ก ท้ายประกาศนี้)

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี ขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกได้ทราบ ดังนี้

๑. สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี (ชั้น ๒) ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทุกท่านมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบ ๑๕ นาที และหากผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ มาช้ากว่าเวลาที่กำหนด ๕ นาที ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ และหากผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ไม่มาแสดงตัวตามวันเวลา ตามที่ประกาศให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ในรอบนี้

๒. ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องแสดงบัตรประจำตัวสอบคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ทุกครั้งที่มีการสอบ หากไม่มีทั้งสองอย่างคู่กัน อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

๓. การแต่งกาย จะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย (ห้ามใส่รองเท้าแตะ)

๔. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบและคณะกรรมการดำเนินการสอบฯ จะพิจารณาสั่งการให้คะแนนเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งหรือ ทุกวิชาก็ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายธงชัย มงคลแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี

ภาคผนวก ก

แนบท้ายประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป

❖ สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	หมายเลขประจำตัวสอบ
๑	นางสาวราภรณ์ ประสาทสงค์	๐๐๓
๒	นางสาวพลอยไพลิน จินดาเนตร	๐๐๖
๓	ว่าที่ ร.ต.หญิง รัตติยา จันขาว	๐๐๗
๔	นางสาวธิดารัตน์ สีเหนียง	๐๐๘

*หมายเหตุ : ให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก สวมใส่หน้ากากอนามัยมาทุกท่าน (ตามมาตรการเฝ้าระวังเชื้อโรค COVID-19)